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Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um tekjur af endursölu hugverka.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

Telur ráðherra koma til greina að tekjur höfunda af endursölu hugverka verði flokkaðar
sem fjármagnstekjur, sbr. áskorun Bandalags íslenskra listamanna frá 16. febrúar sl. um að
íslensk stjórnvöld líti á hugverk sem eign í skattalegu tilliti?


